

## กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พวงสร้อย วรากุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ครูผู้สร้างประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้คำปรึกษา ได้เสียสละเวลาตรวจสอบแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่เสมอมา รวมทั้งให้กำลังใจตลอดเวลา จนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้ความกรุณาชี้แนะแนวทางและข้อคิดดีๆ ในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระจโหมวงศ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ ต้นสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาให้ความเมตตา ชี้แนะแนวทางและข้อคิดดีๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ให้ข้อคิดและมุมมอง เพื่อความสมบูรณ์ในส่วนงานวิชาการและเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง และขอขอบพระคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่สำหรับการเก็บข้อมูลวิจัย รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างดี ทำให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยได้ตามที่กำหนดไว้จนลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนทุนอุดหนุน สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนสาขาจิตวิทยาทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด

ผู้วิจัยขอขอบคุณมารดา ที่คอยห่วงใย ภรรยาและลูกสาวที่คอยให้ความรัก ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าให้ก้าวเดินอย่างอบอุ่นและมั่นคงเสมอมา

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

อัมรินทร์ สาแหละ